

Vắc-xin Ngừa COVID-19 – Đơn Trị so với Lưỡng Trị

Vaccinate
WA
CovidVaccineWA.org



Quý vị có thể đã nghe thuật ngữ “đơn trị” hoặc “lưỡng trị” được sử dụng để mô tả vắc-xin ngừa COVID-19. Hãy nói về sự khác biệt giữa hai loại vắc-xin này và tầm quan trọng của việc nhận liều vắc-xin tăng cường lưỡng trị khi đủ điều kiện.

Sự khác biệt giữa vắc-xin đơn trị và lưỡng trị là gì?

Vắc-xin đơn trị là vắc-xin có một chủng hoặc một thành phần của vi-rút.

Vắc-xin lưỡng trị là vắc-xin có hai chủng hoặc hai thành phần của vi-rút.

Vắc-xin ngừa COVID-19 nào là đơn trị và loại nào là lưỡng trị?

Các vắc-xin ngừa COVID-19 ban đầu sử dụng cho loạt vắc-xin chính và vắc-xin tăng cường ban đầu đều là loại đơn trị*. Các vắc-xin này được tạo ra từ chủng vi-rút ban đầu gây bệnh COVID-19.

Các liều tăng cường ngừa COVID-19 mới nhất của Pfizer và Moderna đều là loại lưỡng trị. Chúng được tạo ra với chủng COVID-19 ban đầu và các chủng biến thể omicron mới hơn, BA.4 và BA.5.

Vắc-xin lưỡng trị có hiệu quả hơn loại đơn trị không?

Các thử nghiệm lâm sàng ban đầu về liều tăng cường mới nhất đã chỉ ra rằng các liều tăng cường lưỡng trị ngừa COVID-19 mang đến khả năng bảo vệ rộng hơn chống lại bệnh COVID-19 so với các liều tăng cường đơn trị và có thể kéo dài thời gian bảo vệ khỏi bệnh nặng và/hoặc tử vong, đặc biệt là từ biến thể omicron.

**Liều tăng cường của Novavax là loại đơn trị và có sẵn cho những người trưởng thành đã hoàn thành loạt vắc-xin chính nhưng trước đó chưa nhận liều tăng cường ngừa COVID-19 – và nếu họ không thể hoặc sẽ không nhận liều tăng cường mRNA lưỡng trị mới nhất. Liều tăng cường của Novavax không nhắm mục tiêu vào các chủng biến thể omicron.*

Tại sao việc nhận liều tăng cường lưỡng trị lại quan trọng?

Điều quan trọng là phải nhận liều tăng cường lưỡng trị vì đây là loại vắc-xin ngừa COVID-19 duy nhất được tạo ra để bảo vệ chống lại các chủng omicron chiếm ưu thế nhất của COVID-19 hiện đang tồn tại ở Hoa Kỳ.

Tôi có nên nhận liều tăng cường lưỡng trị nếu đã mắc COVID-19 hoặc đã nhận liều tăng cường đơn trị trước đó không?

Có, quý vị nên nhận liều tăng cường lưỡng trị mới nhất nếu đủ điều kiện mặc dù trước đó đã mắc COVID-19 hoặc đã nhận liều tăng cường đơn trị. Để có hiệu quả tối đa, những người gần đây đã mắc COVID-19 có thể cân nhắc hoãn nhận vắc-xin ngừa COVID-19, kể cả liều tăng cường mới nhất, sau 3 tháng kể từ khi bắt đầu có triệu chứng hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính.

Tôi có cần phải nhận liều tăng cường lưỡng trị có nhãn hiệu cụ thể nào không?

Trẻ em từ 6 tháng – 4 tuổi nên nhận liều tăng cường lưỡng trị mới nhất có cùng nhãn hiệu với loạt vắc-xin chính đã nhận.

Trẻ em 5 tuổi đã hoàn thành loạt vắc-xin chính của Pfizer chỉ có thể nhận liều tăng cường lưỡng trị mới nhất của Pfizer.

Trẻ em 5 tuổi đã hoàn thành loạt vắc-xin chính của Moderna có thể nhận liều tăng cường lưỡng trị mới nhất của Moderna hoặc Pfizer.

Những người từ 6 tuổi trở lên có thể nhận liều tăng cường lưỡng trị của Moderna hoặc Pfizer bất kể họ đã nhận loạt vắc-xin chính của nhãn hiệu nào.